



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน
๔ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๕ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๒. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๗ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๓. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร (เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
๔. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจ การเกษตร (นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๕ กองนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตร	นางสาวตาวี วัชรานุกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๓ ส่วนวิเคราะห์และประมาณการ เศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตร	๑. การวิเคราะห์ผลกระทบและ ประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร โดยใช้แบบจำลองเศรษฐกิจ มหภาค (ปี ๒๕๖๓) ๒. การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนด การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเกษตร โดยใช้ตารางปัจจัย การผลิตและผลผลิต (ปี ๒๕๖๓)
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการ เกษตรชนบท (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๗ กองนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตร	นางสาวกัลยา สงรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๙ ส่วนแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตร	๑. แนวทางการพัฒนาการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๒) ๒. วิเคราะห์การจัดทำแผนบูรณา การพื้นที่ระดับภาค ด้านการเกษตร (ปี ๒๕๖๒)

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร (เศรษฐกรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง เศรษฐกร ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๒ ส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๘	๑. การตัดสินใจปลูกทดแทน ของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ในจังหวัดชุมพร โดยใช้วิธี แบบจำลองทางเลือก (Choice Experiment) ๒. หนึ่งทศวรรษการเปลี่ยนแปลง ดัชนีความผาสุก และภาวะ เศรษฐกิจ สังคมครัวเรือน เกษตร ในโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	นายศรีไพร บุญยะเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๔ ส่วนนโยบายและแผนพัฒนา เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กองนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตร	๑. การพัฒนาระบบราชการ ของ สศก. เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระดับพื้นฐานฉบับที่ ๒ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ๒. การประเมินผลการควบคุม ภายในของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ปี ๒๕๖๒ (ปี๒๕๖๒) ๓. การพัฒนาระบบราชการ ของ สศก. เพื่อเข้าสู่การ ประเมินเป็นระบบราชการ ๔.๐ (ปี ๒๕๖๒)

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ส่งเอกสารประกอบการประเมินที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อขอรับการประเมินภายใน
๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และหากมีความจำเป็นต้องขยายเวลาส่งผลงาน
สามารถขยายได้ ๑ เดือน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก่อนครบกำหนด
ภายใน ๑๕ วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดส่งเอกสารล่าช้ากว่าที่กำหนด สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรจะตัดสิทธิ์จากการได้รับการคัดเลือกและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล
ในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร